

Những Bài Viết & Hình Ảnh Về CNXH_CSVN #3

QUAN ĐIỂM CỦA TÔI VỀ SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG: VẤN PHẢI ĐA DẠNG HÓA!

Chu Mộng Long



Được biết Công điện 16/8 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu "một bộ sách giáo khoa nhà nước" trình Quốc hội xem xét và thực hiện. Đây là vấn đề lớn, Quốc hội đã tranh luận và coi như thống nhất "một bộ sách giáo khoa nhà nước", trong khi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng từng đề nghị "bỏ đề xuất" trên, vì đề xuất ấy cản trở tiến trình cải cách giáo dục.

Hầu hết các chuyên gia giáo dục đứng về phía Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với lý do: thống nhất "một bộ sách nhà nước" là quay trở về điểm xuất phát. Dự luận thì mỉa mai "cải tiến một hồi thành cải lùi", "gà què ăn quẩn cối xay"...

Tôi hiểu ý kiến của Quốc hội và thiện ý của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là sự thống nhất quản lý nhà nước về sách giáo khoa để chống tình trạng rối loạn như hiện nay, mà quan trọng hơn là giảm giá thành, thậm chí hướng đến miễn phí sử dụng sách cho đa số gia đình nghèo.

Những sai sót về chương trình, sách giáo khoa, sự tăng giá thành đột biến, kể cả những tiêu cực về lợi ích nhóm trong lựa chọn sách giáo khoa cũng là lý do buộc Quốc hội và Thủ tướng chính phủ phải xem xét lại vấn đề. Và như vậy, xem chừng cơ quan quyền lực cao nhất và người đứng đầu Chính phủ đang ở tình thế: làm không xong thì hủy bỏ, tức tiến không được thì lùi.

Theo quan điểm của tôi, việc tiến không được thì lùi về điểm xuất phát là một giải pháp bé tấc. Trong khi thực tiễn đang diễn ra từ khi triển khai Chương trình và Sách

giáo khoa 2018, công bằng mà nói, không đến mức bế tắc không tháo gỡ được. Chủ trương một Chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, tức thống nhất trong tính đa dạng về nội dung, phương pháp dạy học là hoàn toàn đúng. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời Quốc hội, rằng để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, Bộ chỉ quản về chương trình và chất lượng sách là hoàn toàn đúng tinh thần của nhà nước văn minh, hiện đại.

Không có quốc gia văn minh nào Bộ Giáo dục và Đào tạo với tư cách là cơ quan quản lý và điều hành lại ôm luôn công việc làm sách, xuất bản sách.

Vậy thì không nhất thiết "không tiến được thì lùi" mà cần rà soát xem việc thực hiện chủ trương một Chương trình nhiều bộ sách giáo khoa trực trặc ở điểm nào. Cái lộ trình cải cách bị vướng ở đâu tháo gỡ đến đó, như ách tắc giao thông thì phải dọn đường cho xe vận hành chứ không thể quay đầu. Thậm chí xử lý nghiêm khắc những tiêu cực đang cản trở lộ trình!

Qua tìm hiểu nhiều nguồn, theo tôi, ách tắc nằm ở ba cái hòn tảng đá khổng lồ chắn ngang lộ trình đổi mới:

1) Chương trình 2018 vẫn giữ quan điểm cũ, từ "giáo dục toàn diện" cụ thể hóa thành phát triển "5 phẩm chất, 10 năng lực" chính là viên đá tảng lớn nhất gây khó cho quá trình làm sách và cả quá trình dạy học.

Để thực hiện Chương trình phát triển thứ năng lực toàn năng như Thượng đế ấy, sách vẫn phải ôm một nội dung quá tải. Vì ham "tích hợp" cho đủ mọi kiến thức, mọi năng lực mà các môn học đều trở thành món lẩu, tưởng đủ mọi chất liệu, nhưng chất lượng kém đến mức khó ai có thể nuốt nổi.

Giáo viên lẫn học sinh không ai có thể làm con cá mà buộc phải giỏi leo cây (A. Einstein), vừa vật lộn với chương trình và sách, kéo theo vừa đánh giá và tự đánh giá năng lực một cách giả dối để đối phó. Việc thực hiện đào tạo nguồn giáo viên có thể dạy được nhiều môn học mà các trường đại học đang làm là một hoang tưởng, trừ phi quay trở về thuở "bình minh xám" khi một người tự cho là "thông thái", tức biết tuốt.

Ở quốc gia phát triển, Chương trình phổ thông chỉ là cái sàn tối thiểu về trình độ phổ cập, còn định hướng phát triển năng lực là có thiên hướng. Giáo viên phải được chuyên môn hóa và học sinh phát triển theo thiên hướng của mình. Xã hội hiện đại phát triển nghề nghiệp chuyên môn và cần nhân lực chuyên nghiệp chứ không cần người biết tuốt như nhà "thông thái" chỉ biết nói mà không biết làm.

Cho nên bên cạnh nhà trường đảm bảo giáo dục mặt bằng trình độ phổ cập là các câu lạc bộ phát triển năng lực theo một thiên hướng nào đó mà trẻ em yêu thích và lựa chọn. Chỉ cần điều chỉnh theo hướng này thì lộ trình cải cách mới có thể thông xe.

2) Đa dạng sách giáo khoa để tạo ra thị trường cạnh tranh về chất lượng và giá cả, cụ thể người dạy và người học được quyền lựa chọn sách chất lượng cao và giá cả thấp. Nhưng hiện tại thì tình hình diễn ra theo chiều hướng ngược: chất lượng thấp, giá cả cao. Điều đó chứng tỏ thị trường tiêu thụ sách có vấn đề, cụ thể là cạnh tranh không lành mạnh, bắt công giữa các nhóm lợi ích.

Theo tôi, chất lượng thấp xuất phát từ mục tiêu của Chương trình "giáo dục toàn diện" như đã nói ở trên. Người soạn sách giáo khoa "không tiến kịp" và "không thể tiến kịp" chương trình gọi là "giáo dục toàn diện" thì khó có thể biên soạn nổi cái món lầu tích hợp được đặt ra ở Chương trình.

Nhưng quan trọng hơn, một khi người dạy, người học không được quyền lựa chọn tự do, ắt sẽ rơi vào quy luật chung về hàng hóa: chẳng nhà đầu tư và sản xuất nào dại dột nâng chất lượng sản phẩm, ngoài việc bán hàng giá, hàng nhái để tăng lợi nhuận.

Giá thành sách giáo khoa tăng bất thường không phải do "khô to, giấy đẹp, in màu" như các nhà xuất bản ngụy biện. Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã vào cuộc thanh tra, điều tra, dù chỉ thanh tra, điều tra cái ngon, nhưng chắc chắn đã nhận ra, rằng chi phí cho một bộ sách là không lồ. Chỉ cái gì vậy?

Không phải vốn đầu tư chất liệu, máy móc và sức lao động mà các loại phí, ngoài phí chính đáng cho việc quảng bá sản phẩm là phí bôi trơn từ 15 đến 20% cho những kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn áp đặt sự lựa chọn sách. Cái gốc nằm ở đây. Tưởng khó thanh tra, điều tra, nhưng theo tôi rất dễ.

Chỉ cần nắm tróc các nhà xuất bản, kiểm toán toàn bộ hệ thống chi phí từ giá nguyên vật liệu, đến chi phí biên soạn, tiền công hội đồng thẩm định và lợi nhuận, ắt tòi ra phí bôi trơn lũng đoạn thị trường.

3) Tiêu cực trong giáo dục đã thành hệ thống và thành lối mòn đưa đoàn xe giáo dục lao xuống hố. Cần sửa chữa toàn diện, không phải "nói không" mà đến lúc phải làm, làm ráo riết: chống bệnh thành tích, tức dối trá, chống cửa quyền, chống tham ô lãng phí,... mà dư luận đã nói nhiều đến rát tai từ mấy chục năm nay.

Theo tôi, lợi ích nhóm là tất yếu trong cơ chế thị trường. Chỉ chống các nhóm thân hữu với chính quyền làm lũng đoạn, méo mó thị trường cạnh tranh, tác động xấu toàn diện từ làm Chương trình và xuất bản Sách giáo khoa chộp giật, đến động cơ lệch lạc trong dạy và học.

Tóm lại, quan điểm của tôi, Bộ chỉ quản việc thực hiện Chương trình, đánh giá khách quan theo Chuẩn đầu ra, Chương trình sai từ mục tiêu thì buộc phải sửa tận gốc mục tiêu, Chuẩn đầu ra hoang tưởng thì chỉnh sửa theo thực tiễn khách quan. Không chỉ duy trì 3 bộ sách như hiện nay mà còn mở rộng nhiều bộ sách để gia tăng sự đa dạng và cạnh tranh. Thị trường lành mạnh, tự nó đào thải loại sách giáo khoa kém chất lượng và giá thành cắt cổ.

Không tháo gỡ ách tắc mà quay xe, tất yếu gây hậu quả tệ hại hơn cái điểm xuất phát mà những nhà giáo dục cách mạng đã xây nền tảng ban đầu. Cũng như đường đang ách tắc mà quay xe càng thêm ách tắc, rối loạn không tháo gỡ được.

Việc đặt vấn đề giao Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn "một bộ sách giáo khoa nhà nước", chưa nói quan chức Bộ có đủ năng lực chuyên môn hay không, vô tình hay cố ý tạo thêm dự án ngàn tỉ, đánh mất vai trò trọng tài của cơ quan quản lý nhà nước, gia tăng sự độc quyền vừa đá bóng vừa thổi còi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tệ hại hơn, Chương trình và Sách giáo khoa đang làm với hàng chục ngàn tỉ, đã triển khai gần tới đích thì bỗng chốc thành giấy lộn, một thể hệ mới đang hình thành theo chuẩn mới cũng bỗng chốc bị vứt vào sọt rác như một thứ phế liệu khi cuộc thí nghiệm bất thành? Ai chịu trách nhiệm?

Nếu ác ý, tôi ủng hộ Quốc hội và Thủ tướng hủy bỏ toàn bộ Chương trình và Sách giáo khoa mới, bắt ông Nhạ, ông Thuyết, ông Thống phải chịu trách nhiệm!

Việc nào ra việc nấy. Với tôi, không vì có cái sai, dù sai từ gốc Chương trình mà số toẹt. Số toẹt thì hậu quả vẫn là nhân dân gánh chịu!

Mong ý kiến này đến Quốc hội và đến tai Thủ tướng. Không sợ bẽ tắc mà chỉ sợ không dám nhìn thẳng vào sự thật.

Trân trọng,

CẤP TRÊN NÀO ĐIỀU SINH VIÊN ÂM NHẠC TIẾP KHÁCH Ở QUÁN KARAOKE ÔM?

Chu Mộng Long



Trong "Bát Phố Hải Phòng (lần 1)", tại cảnh móc bướm (gọi là mẫu số) nhà thơ Bảo Sinh khoe:

"Tôi và Thiệp mỗi người được một phòng hát riêng, tiếp viên là sinh viên trường nhạc đẹp như cô tiên, nhưng mặt lạnh như kem. Tôi trông thấy cụt hứng ngay. Cô tiên ngồi cạnh tôi hoàn toàn vô cảm, làm gì mẫu số của cô thì làm, còn tử số thì cô say sưa bấm điện thoại, nhắn tin, nghe nhạc:

*"Bướm làm tình, tay nhắn tin
Đó là phong cách tuổi teen bây giờ"*

Tôi nhìn cô tiên vô duyên quá đành bảo cô thôi và xin mời cô về cho sớm chợ. Tuy có hơi tiếc vì cô trẻ đẹp quá. Cô tiên có lẽ cũng hơi ân hận. Cô bảo:

- Em và bạn do cấp trên điều đi chứ em không phải là tiếp viên nhà hàng". (hết trích)

Một bạn hỏi: Cấp trên nào, Ban Giám hiệu trường nhạc hay chính Phó Giám đốc công an Hải Phòng Dương Tự Trọng điều sinh viên đi tiếp khách?

Tra cứu thành phố cảng Hải Phòng thì hình như chỉ thấy có Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng. Hiển nhiên, trường này có đào tạo sinh viên âm nhạc. Còn có liên quan đến câu chuyện của Bảo Sinh hay không thì tự nhà trường lên tiếng phản bác Bảo Sinh chứ tôi không áp đặt.

Rào trước là tôi chỉ đặt câu hỏi từ chính hiện thực được miêu tả trong Báo phố Hải Phòng chứ không áp đặt!

Cảnh chiêu đãi gái cho nhà văn được Bảo Sinh mô tả chi tiết. Dương Tự Trọng bao cả nhà hàng, cho xe công an đưa đón nhà văn, canh gác nội bắt xuất ngoại bắt nhập.

Sinh viên không bị "điều" đi tiếp khách mà có thể chui lọt vào đó để kiếm tiền?

Nếu sinh viên không bị "điều" tức bị ép buộc, chúng việc gì phải "lạnh như kem" và nhanh chân chuồn sớm như tự giải thoát khỏi cạm bẫy người?

Tôi tin Dương Tự Trọng không ngu đờng ra điều động trực tiếp sinh viên mà phải thông qua lãnh đạo nhà trường. Nếu đúng như thế thì có thể lãnh đạo trường ở trong thế kẹt. Để hình dung lãnh đạo không chịu điều sinh viên theo "lệnh" thì xem chừng quân xã hội đen kéo đến nhà lãnh đạo đòi thiến... dái.

Lãnh đạo trường muốn hay không muốn, trong tình thế ấy tự thân nhà trường đã thành nhà chứa hoặc thành nơi môi giới mại dâm. Và biết đâu ở đó, có loại Mã Giám Sinh chuyên đi mua gái theo lệnh của Tú Bà?

Nhà trường cách mạng đào tạo sinh viên âm nhạc như kỹ viện ngày xưa đào tạo ra kỹ nữ để hầu hạ khách làng chơi?

Còn nhớ báo chí và dư luận âm ỉ về sự vụ ở Hà Tĩnh (gần đây lộ thêm vụ Đăk Nông), hàng chục nữ giáo viên mầm non bị điều đi hầu rượu cho quan để gọi là "nhiệm vụ chính trị".

Khi ấy chính nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hồn nhiên trả lời trước Quốc hội: "Vui vẻ tí thôi mà!" Chưa kể Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn ra công văn quy định sinh viên bán dâm không quá bốn lần, có lẽ để.... còn giữ "trình tiết"?

Bạn đọc há hê về sự thật ở Hải Phòng được phơi bày trong Báo phố Hải Phòng như xem phim Bến Thượng Hải chứ tôi thì thấy cay mắt khi sinh viên ở đâu cũng là học trò mà tôi là thầy giáo.

Ô nhục thay cho giáo dục! Giáo dục có dạy môn văn, trong đó chỗ nào cũng "tích hợp" đạo đức mà học trò nữ phải đi làm gái bao cho nhà văn. Có khổ nạn hơn Kiều trong Truyện Kiều không?

Vụ này mà im lặng làm ngơ thì những thằng khốn mang danh giáo sư, tiến sĩ đứng lên lớp leo lên cái mồm tố cáo chế độ phong kiến buồn thối bán người và cất tiếng kêu thương cho thân phận nàng phụ nữ nữa nhé!



Tuổi em cũng như hoa mới nở
Vạn người thâm mong được đưa đón chân em.....

Đứng bên chiếc Honda 90cc người miền nam sống trong TỰ DO thật hạnh phúc ở lứa tuổi yêu đương; cùng thời điểm đó phục vụ cho bác & đảng bên chiếc xe đạp nhà anh không đủ cơm gạo nước mắm làm sao 2 đứa xây dựng HẠNH PHÚC

Thôi em đi về đi

Đau thương này anh xin dành mang

TÂM THƯ XIN TOÀ GIÁM ÁN CHO CHU NGỌC ANH, NGUYỄN THANH LONG, PHẠM XUÂN THẮNG
Chu Mộng Long

Giáo viên các trường từng mời Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng đánh trống khai trường có thể viết tâm thư kí tên tập thể xin giám án cho các đồng chí lãnh đạo kính mến của mình.

Lí do, các đồng chí lãnh đạo kính mến ấy không chỉ có công chống dịch gây chết 43 ngàn người mà còn làm gương cho thầy và trò của nhà trường học tập và làm theo. Trong lễ khai trường, trước mặt các em học sinh, nhà trường đã vinh danh các đồng chí lãnh đạo kính mến ấy và các đồng chí lãnh đạo kính mến ấy đã làm rạng rỡ cho nhà trường.

Vì các đồng chí lãnh đạo kính mến đang bị giam cầm, tớ nói thay lời cảm ơn nhé!



Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng đánh trống khai giảng

Xuan Ly: Họ bao che nhau lộ liễu bằng mọi cách. Phiên tòa tham nhũng Việt Á sẽ không khác kịch bản chuyển bay giải cứu, có khác chăng là diễn viên và đạo diễn sẽ cho những trận cười ra nước mắt. Đưa tiền chuộc tội, giấy chứng nhận tâm thần, bằng khen xong rồi. Giờ sẽ có những diễn tiến khác như chúng ta mới thấy;

Hài vĩ:

*- Vụ ông Ts Chu Ngọc Anh cựu chủ tịch Hà Nội, bộ trưởng KH-CN nhận khủng 200.000 USD của Việt Á, không truy tố tội nhận hối lộ. Chỉ là vụ lợi!?

*- Giờ đến BT Nguyễn Thành Long được đánh giá là:

"thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục phần lớn số tiền nhận từ Phan Quốc Việt".

"Có thành tích xuất sắc trong công tác", đm, thành tích của nó là Chọc, Ngoáy, Tét, Nhốt... chó thành tích con mẹ gì. Nghe mà ngứa!

Sẽ còn nhiều màn mới nhưng không lạ.

linh Thuận chuẩn bị phá 600 ha rừng Tự Nhiên
 ới 137 ha rừng Đặc Dụng Bảo Tồn Thiên Nhiên,
 i không gian sống của đồng bào Lagrai, trứ
 rợng gỗ lớn, nhiều loại cây gỗ và động vật quý
 iếm), để làm hồ thủy lợi.

**Một đất nước quái lạ,
 trồng cây thì diêm mà
 phá rừng thì thiệt !**




速報 “ひったくり”犯行の瞬間
 金髪の男路上に押さえられ…
 バイクに乗ったもう1人逃走

Nà Ní?



Nà Ní?

HOT NHẤT TOKYO!
ĐI XE MÁY VÀ CƯỚP GIẬT TÚI XÁCH NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG
THANH NIÊN VIỆT NAM BỊ KHỔNG CHẾ & BẮT GIỮ
ĐỒNG PHẠM CỦA HUNG THỦ ĐÃ BỎ TRỐN

◀ KHÁM PHÁ NHẬT BẢN ▶

Đây là vụ án cướp giật bằng xe máy đầu tiên trong lịch sử hình thành nước nhật

Son Nguyen: Nhục nhã cho đất nước Việt Nam "một con sâu làm rầu nồi canh". Một chế độ csbV, xhcn làm xấu hổ cho người Việt Nam. 🙄

Phương Đông Nhục quốc thể quá. ~ Vinh quang khi đặt nước có một nền giáo dục mà cả thế giới ngưỡng mộ về sự thối nát!

Tan Ha: Xuất khẩu cả cướp giật, chỉ có nước ta mới làm được!

Phuc Duyet Nguyen: Đã biết mã vùng chưa dzậy ta? Đông Lào mãi đỉnh! ~ Nông Dân Tự hào quá Việt Nam ơi.

Mạnh Tùng Nguyễn: Thanh Hóa hay Nghệ an đây ta?

Lý Trần Lê: Đến từ Thanh Nghệ

RỪNG VÀ NƯỚC **Chu Mộng Long**



Báo chí đưa tin Quốc hội phê duyệt dự án biến rừng nguyên sinh thành hồ thủy lợi và tỉnh Bình Thuận đang xúc tiến thi công. Dù không phải là nhà chuyên môn, nhưng bằng trải nghiệm về vấn đề môi sinh, mọi người không thể không lên tiếng.

Theo trang Chính Phủ, "Năm 2022, diện tích rừng bao gồm rừng trồng chưa khép tán là 14.790.075ha; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42,02%". Thực chất, khái niệm "rừng" ở Việt Nam chẳng giống ai, vì chỉ có "cây rừng" hoặc phủ một loại cây bạch đàn hoặc keo. Nếu đảm bảo "rừng là một tổng thể các cây gỗ, cây bụi, cây cỏ, động vật và vi sinh vật" thì Việt Nam chẳng còn bao nhiêu, chưa nói sự phân bố cục bộ, chỉ còn lại ở một số địa phương.

Rừng trồng một loại cây bạch đàn hay keo chỉ tồn tại thời gian ngắn, sau khi khai thác phải trồng lại. Loại rừng này phá hoại môi sinh, hủy hoại đất màu và đặc biệt là gây cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước.

Quê tôi sau 1975, dù bị Mỹ rải chất độc hóa học, nhưng rừng vẫn xanh um và đủ loại chim chóc, thú vật hoang dã. Ba con suối hợp lưu lại thành dòng sông không bao giờ cạn. Sau thời hợp tác xã, vương quốc Bỉ hỗ trợ đầu tư làm một con đập lớn tưới tiêu cho đến mấy cánh đồng rộng lớn. Con đập nằm ở cách xa chân núi để đảm bảo hàng ngàn héc ta rừng bao quanh. Rừng chính là nơi cung cấp, điều tiết nước cho con đập. Các cánh đồng ở vùng này trồng lúa và hoa màu cả bốn mùa.

Đùng một cái, từ những năm đầu thế kỉ 21, anh em nhà các quan huyện, quan xã thì nhau chiếm rừng trồng bạch đàn và keo. Rừng núi bị tàn sát không thương tiếc. Tất cả những cây gỗ hàng trăm năm tuổi bị đốn sạch. Từ trên đỉnh núi xuống các vạt rừng chỉ còn lại toàn bạch đàn và keo. Đến nay một con chim cũng không tồn tại. Các con suối cạn hết nước và bị lấp hẳn. Cái hồ nước mênh mông thành tro đáy. Nó chỉ chứa được nước vào mùa mưa, hết mưa là hết nước. Đồng ruộng hiện tại chỉ trồng lúa được một mùa.

Mất rừng là mất nước và mất sự sống.

Keo, bạch đàn chỉ mang lại lợi ích cho bà con quan huyện quan xã. Còn dân thì nghèo đói quanh năm. Làng xóm xơ xác, chỉ còn lại người già. Trai trẻ bỏ làng đi hết.

Tôi vẫn còn nhớ trước đó, dù đến mùa gió nam, không khí ở đây vẫn rất dễ chịu. Hơi thở của rừng và hơi nước từ cánh đồng làm cho gió không khô khốc như những nơi khác. Nhưng mấy chục năm nay, mỗi lần gió nam, không khí ở đây khô khốc và nóng ran như ở sa mạc.

Cả tuổi thơ của tôi gắn với từng vạt rừng, con suối, vậy mà bây giờ mỗi lần về quê không còn nhận dạng ra đó là quê hương của mình. Tôi cứ giả định, cái thời trước 1975, nếu rừng quê tôi như bây giờ, cán bộ cộng sản không chỉ không có chỗ trú thân mà còn chết đói chết khát chứ không cần địch truy quét.

Một thời "Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù" (Tố Hữu) mà nay chủ trương tàn phá rừng là sự phản bội Mẹ rừng, tội không thể tha thứ!

Bình Thuận, Ninh Thuận có khí hậu khô khắc liệt, nhưng theo tôi, người dân sống được là nhờ rừng. Nếu một ngày kia, hàng trăm héc ta rừng bị tàn phá như quê tôi, tôi dám chắc khí hậu ở đây còn khô khắc hơn.

Dự án làm hồ chứa nước mà phá 600 ha rừng nguyên sinh thì lấy nước từ đâu?

Chỉ chứa nước mưa vào mùa mưa thôi ư?

Trồng lại rừng ư?

Nếu trồng rừng tự nhiên đúng nghĩa đa dạng sinh thái thì mất mấy trăm năm?

Còn trồng keo hay bạch đàn là một thảm họa. Dân Bình Thuận, Ninh Thuận chắc chắn phải sống với sa mạc.

Tôi không kêu gọi Quốc hội mà kêu gọi chính quan chức địa phương tự điều chỉnh dự án. Nếu là người con của quê hương, xem rừng như một phần máu thịt của mình, hãy bảo vệ rừng hơn là biến nó thành một dự án lợi bất cập hại.

Làm hồ thủy lợi là cần thiết. Nhưng phá rừng để làm hồ thì đó là cái hồ rỗng chứa lòng tham của những kẻ âm mưu nuốt chửng rừng và sự sống của người dân.

Chu Mộng Long

***Võ Hùng Trung nam hải... nắm đầu tất cả.
Quang Minh Vu***

Khi tôi học ở Đại học kỹ thuật quân sự ở Vĩnh yên, cứ mỗi khi có vụ việc gì như trộm cắp cái gì đó, v. v... người ta lại xôn xao hỏi nhau: "Lại thằng Vịnh hả?" Vịnh ở đây là Nguyễn Chí Vịnh, con trai của tướng Nguyễn Chí Thanh.

"Chiến tích" của Vịnh đã được đồng đội "ghi nhớ" đến mức đó, thì việc cậu ta bị đuổi khỏi trường cũng không có gì lạ. Có lẽ, đây là thời kỳ mà sau này cậu ta gọi là thời kỳ "xuống đáy" khá bệ rạc.

Trong khi Vịnh được học ở một trường danh tiếng nhất trong quân đội và với gia thế của một đại tướng, Vịnh được ăn sung mặc sướng hơn bất kỳ một thanh niên nào thời chiến tranh. Thì biết bao người cùng trang lứa với cậu ta đã và đang ra chiến trường, lăn lộn trong lửa đạn và hy sinh.

Vịnh bước chân vào nghề tình báo khi cậu ta dưới quyền Lê Đức Anh ở Campuchia. Các ngón nghề tình báo Vịnh học từ Ba Quốc, một cán bộ tình báo cao cấp. Vịnh nói, nghề (tình báo) chọn Vịnh, chứ Vịnh không chọn nghề. Nhưng tôi nghĩ, Lê Đức Anh chọn Vịnh, chứ chả phải nghề chọn Vịnh.

Đặng Vũ Chính, sau này là tổng cục trưởng Tổng cục 2 và là bố vợ của Vịnh, vốn là cấp dưới thân cận của Lê Đức Anh. Khi Chính về hưu thì Vịnh lên thay. Lúc này vào khoảng đầu những năm 1990. Vịnh lên quân hàm nhanh như điều gặp gió. Tổng cục 2 khi đó dính vào nhiều vụ bê bối, như vụ Năm Châu - Sáu Sứ, vụ T4, v. v...

Nhiều tướng lĩnh quân đội đã làm căng, đòi điều tra những vụ án mà Tổng cục 2 tung ra, đến mức Bộ Chính trị phải thành lập một tổ công tác đặc biệt để làm rõ các vụ việc. Kết quả là Tổng cục 2 hoàn toàn bìa đặt. Vũ Chính và Vịnh, với tư cách là lãnh đạo Tổng cục trong các vụ việc đó bị kỷ luật. Vịnh bị bạt khỏi chức Tổng cục trưởng.

Nhưng do ảnh hưởng của Lê Đức Anh và do những toan tính phe phái, Vịnh vẫn vô sự và còn tiếp tục lên quân hàm...

Bạn nào muốn cải chính thông tin này, xin cứ việc vô tư.



Ảnh 2: Tướng Nguyễn Chí Vịnh nhận Huân chương Mặt trời mọc do Đại sứ Nhật trao tháng 5/2023

Ảnh 3: Chủ tịch Trần Đại Quang tiếp Chánh án Trung Quốc Chu Cường ngày 19/9/2018, một ngày trước khi ông gửi lời chào quyết thắng...

Ảnh 4: Ông Nguyễn Bá Thanh những ngày cuối đời của căn bệnh lạ

Ảnh 5: Đại tướng Phùng Quang Thanh những ngày gần đất xa trời

TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH XUẤT HIỆN TRÊN VTV 1 TỚI NGÀY 31/8/2023 VÀ NHỮNG DẤU HỎI ?

Phạm Viết Đào

Dư luận cộng đồng mạng đang xôn xao bàn về sự xuất hiện của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách công tác đối ngoại; nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 trong Chương trình VTV1, chương trình thu hút người xem nhất...

Trong chương trình này, Tướng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu về cuốn “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của TBT Nguyễn Phú Trọng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản...

Dư luận không chú ý ý kiến bàn luận tới nội dung cuốn sách của Tướng Vịnh mà bàn tới thân sắc của ông. Tướng Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trong tình trạng hình dáng hao hao giống như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang ở giai đoạn cuối do MẮC BỆNH LẠ ?

Người Việt có câu: óm tha già thái; bao nhiêu nhà lý luận kang cường đang đòi việc, máu lên tivi tại sao không lên mà lại đưa một vị đã nghỉ hưu, bộ dạng xanh xao võ vàng; nhìn ảnh thấy gò má xám xịt, đầu trọc lóc, hình ảnh hoàn toàn khác xa với Nguyễn Chí Vịnh từng xuất hiện oai phong trước đây.

Mới cách đây 3 tháng, Ngày 10-5, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ trao "Huân chương Mặt trời mọc" cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; tóc của Nguyễn Chí Vịnh còn dày dặn... Đại sứ Yamada Takio phát biểu về công lao của Vịnh: "Nhờ những đóng góp quan trọng của Ngài Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mà quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với nhiều kết quả"...

Huân chương Mặt trời mọc là Huân chương cao quý của Nhật Bản và không phải quan chức nào của Việt Nam cũng được tặng; Chứng tỏ nhà nước Nhật đánh giá cao những đóng góp của Tướng Vịnh cho quan hệ Nhật- Việt...

Theo blogger Hà Minh Thành, một blogger có tiếng của Nhật thì trước Nguyễn Chí Vịnh, Tướng Phùng Quang Thanh, từng bị Cảnh sát Nhật phát lệnh truy nã vì bán súng lục K 59 cho Mafia Nhật; Trong một số vụ truy sát Mafia Nhật, cảnh sát Nhật đã thu được một số súng ngắn K 59 có nguồn gốc sản xuất tại Việt Nam dưới thời Phùng Quang Thanh.

Hà Minh Thành đã viết trên blogger của anh: Nguyễn Chí Vịnh là người có liên quan tới vụ để lộ Kế hoạch tác chiến Chiến dịch MB 84 dẫn tới thất bại và hơn 1000 bộ đội hy sinh trong trận Vị Xuyên 12/7/1984...

Sau khi blogger Hà Minh Thành đưa tin lên blog của mình; blog của anh đã bị đánh sập. Hà Minh Thành đã lên tiếng cảnh cáo một số thực tập sinh Việt Nam tại Nhật mà blogger này cho là những người tham gia đánh sập blog của anh; anh cảnh cáo họ có thể phải vào tù theo Luật pháp Nhật...

Sau vụ này thấy báo chí Việt Nam mở hàng loạt chiến dịch đánh hội đồng Hà Minh Thành có lẽ do anh là người đưa các thông tin liên quan tới Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh; đặc biệt anh là người đưa thông tin về vụ cậu bé Soma người Nhật 9 tuổi nhường suất ăn cứu trợ ưu tiên mà đứng sấp hàng trong vụ động đất sóng thần năm 2011...Anh là người đưa lên mạng một số quan chức ngoại giao Việt bán phối hộ chiếu Việt cho mafia Nhật và 1 nhà báo Nhật đã mua được...

Sau đó cộng đồng mạng Việt Nam còn tổ chức ném đá blog Hà Minh Thành cho rằng việc anh đưa một loạt bức ảnh khi anh cùng đoàn làm phim Nhật lên thăm núi Lão Sơn (1509), vu cho Hà Minh Thành ăn cắp ảnh người khác nhận là của mình để đánh bóng tên tuổi của mình...Hà Minh Thành đã bị đánh và thóa mạ toi tả sau vụ thông tin về Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh. Còn P.V.Đ thì được đi tu nghiệp 258 trong năm 2013...

Theo thông tin của Fabooker Tuy Hòa Dân thì tên thật của Hà Minh Thành là Hà Chính Quang, quê ở Tuy Hòa, học sinh miền nam xuất cảnh sang Nhật học trước năm 1975; Hà Chính Quang là con rể của ông Ishii Hajime người đứng đầu lực lượng cảnh sát Nhật thời điểm năm 1994.

Hà Chính Quang là người giúp cảnh sát Nhật giám sát việc hỏi cung các tội phạm người Việt hành nghề ăn cắp tại Nhật; Việc thông dịch các buổi hỏi cung này thường thuê các lưu học sinh Việt Nam, Hà Chính Quang có nhiệm vụ giám sát việc thông dịch này có trung thực không. Anh thường sắm vai cảnh sát Nhật và người Việt không biết anh là đồng hương.

Anh là người thông dịch cho Tô Huy Rứa và kể lại những chuyện buồn cười của Tô Đại Nhân khi thuyết trình quan chức Nhật về ưu việt của CNXH. Chuyện này blog Nguyễn Hữu Quý đã đưa. Hà Chính Quang dịch và chuyển giao hồ sơ vụ án hối lộ vụ án Đại lộ Đông tây ở Sài Gòn cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ưông Chu Lưu; Theo thông tin anh cung cấp cho P.V.Đ

Theo Tuy Hòa Dân thì Hà Chính Quang đã qua đời cách đây 4 năm vì bạo bệnh... Sở dĩ P.V.Đ chú thích hơi dài về blogger Hà Minh Thành là vì liên quan tới thông tin mà blogger này đã đưa về Nguyễn Chí Vịnh và Phùng Quang Thanh; Theo Hà Minh Thành thì Nguyễn Chí Vịnh chịu ảnh hưởng của Trung Quốc...

Đang là người thân Trung Quốc, đột nhiên Nguyễn Chí Vịnh quay sang hợp tác cái gì đó nên được Nhật Bản tặng Huân chương Mặt trời mọc làm cho nhiều người liên tưởng tới CĂN BỆNH LẠ của Trần Đại Quang...

Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ Trần Đại Quang mắc bệnh lạ là do một thời bắt tay với Trung Quốc. Các cuộc bắt bớ dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc giai đoạn 2009 dưới thời Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang...

Khu chùa và cụm di tích Bái Đính Ninh Bình mang hình dáng Chùa Tàu và có nguồn vốn từ Tàu cho thấy mối quan hệ giữa Trần Đại Quang và giới kinh doanh tâm linh Trung Quốc tới mức nào?

Thế nhưng sau đây Trần Đại Quang quay lại chơi với Mỹ, là người sang Mỹ để dọn đường cho chuyến thăm Mỹ năm 2015 của TBT Nguyễn Phú Trọng; Cũng chính Trần Đại Quang là người dùng lực lượng cảnh sát cơ động để dẹp vụ chính biến 2015 do Phùng Quang Thanh và Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu.

Trần Đại Quang là người can thiệp để mỏ Wolfram Núi Pháo Thái Nguyên không rơi vào tay Trung Quốc mà vào doanh nghiệp Mỹ...

Vị khách quốc tế cuối cùng được Trần Đại Quang tiếp là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường, tiếp 19/9/2018; để rồi một ngày sau ông hôn mê và bước chân vào cõi vĩnh hằng ngày 21/9/2018...
(<https://tuyenquangtv.vn/.../chu-tich-nuoc-tran-dai-quang.../>)

Giang hồ đồn: Trần Đại Quang bị mắc bệnh lạ sau khi chuyến thăm Trung Quốc 11-15/5/2017 (<https://vietnamnet.vn/hinh-anh-ngay-dau-tien-tham-trung...>).

Trung Quốc đã nắm giờ biết ông Trần Đại Quang sẽ ra đi vào tháng 9/2018 nên họ cử Chánh án Chu Cường sang để giải bệnh cho ông, nếu ông chịu chấp nhận một số điều kiện của họ. Do không chịu nên Trần Đại Quang ra đi với lời chào quyết thắng...

Được tin Trần Đại Quang qua đời, Tổng thống Trump viết những lời thống thiết: "Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của Mỹ. Ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp Nhà nước lịch sử của tôi đến Hà Nội vào tháng 11/2017, và tôi cảm ơn ông về cam kết của cá nhân ông nhằm làm sâu sắc thêm Quan hệ Đối tác Toàn diện Mỹ-Việt Nam. Chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như tiếng nói của ông cho một Việt Nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng đã có Tuyên bố về việc Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ trần: "Chúng tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ trần. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia quyến ông và nhân dân Việt Nam trong thời khắc khó khăn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Mỹ-Việt Nam, giúp đưa quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng với gia đình, bạn bè của ông và nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản của ông và bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của ông." (<https://www.hcmcpv.org.vn/.../tong-thong-my-chia-buon...>)
74.

Trần Đại Quang một người một thời thân cận với Trung Quốc, phải như thế nào nên khi ông qua đời đã được chính giới Mỹ bày tỏ những lời lẽ chia buồn kể trên?!

Sau việc bị bệnh lạ của Trần Đại Quang, liệu đưa Nguyễn Chí Vịnh lên VTV1 vào tối ngày 31/8/2023, trước quốc khánh Việt Nam 2 ngày phải chăng thế lực nào đó muốn nhấn nhủ ai đó: HÃY TRÔNG GƯƠNG THÂN TÀN MA ĐẠI CỦA TRẦN ĐẠI QUANG TRƯỚC VÀ NGUYỄN CHÍ VỊNH HÔM NAY MÀ "QUAY XE" ...

Qua vụ này cho thấy Tuyên giáo Tàu chỉ đạo được cả VTV 1 ???
Buồn thay hai ông Trưởng ngành an ninh một ÔNG ĐẠI, MỘT ÔNG THUẬN mà còn mắc BỆNH LẠ, thân các ông mà không bảo vệ được thì dân chúng tôi làm sao sống hả giờ...

P.V.Đ

Rút từ trong bộ VI XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT - TRUNG
Trọn bộ 5 tập gần 4000 trang

Lại Thị Ánh Hồng: Đọc bài viết ở trên , thì tội ông Vịnh chết cũng đáng đời , nhân quả đến với ông quá yêu đời (gần 1.000 bộ đội ta đánh nhau với bọn Tàu , kế hoạch bảo mật vậy , ông Vịnh để lộ cho Tàu biết , cả ngàn bộ đội chết oan uổng) ngày đó mình cũng được nghe , nhưng không biết rõ ai , giờ mới biết là ông Vịnh có trong vụ này , trời ơi ông ta đã bán linh hồn cho quỷ .

Đài Á Châu Tự Do

9h

Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước...

... See more



Dân đen
Hồ Duy Hải
Không nhân chứng
Không vật chứng
Không dấu vân tay
Kêu oan 15 năm
Tuyên án tử hình



Dân đen
Nguyễn Văn Chương
Không nhân chứng
Không dấu vân tay
Có nhân chứng xác nhận ngoại phạm
Kêu oan 14 năm
Tuyên án tử hình



Dân Đỏ
4 nữ tiếp viên Vietnam Airline
Bắt quả tang xách 11 kg ma túy
Bằng chứng đầy đủ
Khai không biết
Kết luận thả tự do



Cong Pham

22h

Luật rừng ...

"Thiên Chúa Giáo nhận tiền từ tình báo quân sự Mỹ. Những người theo đạo Thiên Chúa không có niềm tin tôn giáo, họ mượn danh tu hành để làm chính trị mà thôi."

Thích Chân Quang



"180 thánh tử đạo là tay sai thực dân Pháp và VALENTINE là biến thể của chuyện tình vụng trộm giữa Linh Mục và Giáo Dân",

Thích Ng.u
Như B.ò nói



Mao Trạch Đông: "Nước ta và nhân dân Việt Nam có mối hận thù dân tộc hàng nghìn năm nay. Chúng ta không được coi họ là đồng chí chân chính của mình, đem tất cả vốn liếng của ta trao cho họ. Ngược lại chúng ta phải tìm mọi cách làm cho nước họ ở trong tình trạng không mạnh, không yêu mới có thể bước họ ở trong tình trạng hiện nay. Về bề ngoài chúng ta đối xử với họ như đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần ta phải chuẩn bị họ trở thành

ke thù của chúng ta..."

(Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay

http://www.vietnamnet.vn/.../mao-trach-dong-qua-sach-bao-trung-quoc-ngay-nay